
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ 
วันที่ ๑๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส 

****************************** 

เปิดประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
นางปริญดา  สิงห์มี  - วันนี้ เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 
เลขานุการสภาฯ   ประจำปี ๒๕๖7 ครั้งที ่1 และตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร
    ส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. ๒๕62 มาตรา ๕๖            
    วรรคแรก การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหาร
    ส่วนตำบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
    ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จึงจะเป็นองค์ประชุม ซึ่งบัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
    หนองน้ำใส เข้าประชุม จำนวน 12 คน ลา - คน ขาด - คน เลขานุการ ๑ คน และ
    ผู้เข้าร่วมประชุม 14 คน ซึ่งมาครบองค์ประชุมแล้วก่อนที่ท่านประธานสภาองค์การ
    บริหารส่วนตำบลหนองน้ำใสจะเปิดการประชุม ขอเชิญท่านประธานสภาฯ จุดธูปเทียน     
    บูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดการประชุมสภาฯ ต่อไป 

นายสุข มานาง   - สวัสดีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส คณะผู้บริหาร เลขานุการ
ประธานสภาฯ   สภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้แทนประชาชนในพื้นท่ีตำบลหนองน้ำใส
    ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล                 
    หนองน้ำใส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖7 ครั้งที่ 1 

ระเบียบวาระท่ี ๑     เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒     เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
       2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

        หนองน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 
        2 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567  

ระเบยีบวาระท่ี ๓     เรื่อง กระทู้ถาม 
ระเบียบวาระท่ี ๔     เรื่อง เพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๕     เรื่อง ที่เสนอใหม่เพ่ือพิจารณา 

5.1 เรื่อง ขออนุมัติร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองน้ำใส ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อ
เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2567 
5.2 เรื่อง ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 
– 2570 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2567 
5.3 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน             
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 

ระเบียบวาระท่ี 6     เรื่อง อื่นๆ 

นายสุข มานาง   - ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส  
ประธานสภาฯ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สมัยสามัญ                

และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2568  
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  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคื

การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
ประกอบข้อ 21 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 และสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566                         
มีมติกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 และสมัยประชุมประจำปีสมัย
แรกของปีถัดไป ดังนี้ 

     สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖6 
 1. สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖7 
 2. สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖7 
 3. สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑3 – 27 กันยายน ๒๕๖7 
 4. สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑6 – 30 ธันวาคม ๒๕๖7 

 สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖7  
 1. สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖8 
ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖7 
นายสุข มานาง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส   

    - ประกาศสภาองค์การบริหารสวนตำบลหนองน้ำใส 
    เรื่อง กำหนดการประชุมสภาองค์การปริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส 
    สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๑ 

  อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 หมวด 2 ข้อ 22          
ว่าด้วยการเรียกประชุมสภาท้องถิ่น 

  สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น                 
จึงขอประกาศกำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส                      
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 ในวนัศุกร์ ที่ 19 เมษายน               
พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส 
ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖7 
นายสุข มานาง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส    

ระเบียบวาระท่ี ๑           เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ 
นายสุข มานาง   - มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ มีข้าราชการเข้ารับบรรจุใหม่ที่องค์การบริหารส่วนตำบล
ประธานสภาฯ   หนองน้ำใส เชิญแนะนำตัวครับ  

น.ส.วรรณภรณ์ ศรีรัตนนาม - เรียนประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส คณะผู้บริหาร 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ท่านเลขานุการสภาฯ ท่านรองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และ
    ผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาววรรณภรณ์ ศรีร ัตนนาม เป็นข้าราชการ                    
    บรรจุใหม่ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดสำนักปลัด องค์การบริหาร
    ส่วนตำบลหนองน้ำใส ชื่อเล่น น้ำใส ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ 
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ระเบียบวาระท่ี ๒                   เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
นายสุข มานาง   - ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหาร      
ประธานสภาฯ    ส่วนตำบลหนองน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖7 ครั้งที่ 2 วันที่ 15 
    กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส               
    ซึ่งเลขานุการฯ ได้ทำรายงานการประชุมสภาฯ แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
    แล้วนั ้น ดังนั ้น สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะแก้ไขเพิ ่มเติม รายงานการประชุมสภาฯ
    ดังกล่าว ก็เป็นอำนาจของมติสภาฯ แห่งนี้ เป็นผู้แก้ไขเพิ่มเติม หากมีข้อความใดที่ยัง  
    ไม่สมบูรณ์ หรือจะแก้ไข ขอให้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เพ่ือขอมติที่ประชุมสภาฯ ต่อไป
    ผมขอถามที่ประชุมสภาฯ ว่าจะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดแก้ไขเพ่ิมเติมรายงาน                   
    การประชุมสภาฯ นี้หรือไม่ 

ที่ประชุม  - ไม่มี  

นายสุข มานาง   - เมื่อที่ประชุมสภาฯ ไม่มีการเสนอแก้ไข รายงานการประชุมสภาฯ แล้ว ผมจึงอาศัย               
ประธานสภาฯ    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๗      
             แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ข้อ ๗๔ ขอมติที่ประชุมสภาองค์การ                  
             บร ิหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ว่ าจะเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ               
             หรือไม ่ถ้าเห็นชอบขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม   - มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุม จำนวน 12 คน และที่ประชุมสภาฯ มีมติรับรอง         
    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่  1   
    ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖7 ครั้งที่ 2 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ดังนี้ 
     รับรองรายงานการประชุม  จำนวน  11  เสียง 
     ไม่รับรอง   จำนวน   -  เสียง 
     งดออกเสียง   จำนวน   ๑  เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓    เรื่อง กระทู้ถาม 
นายสุข มานาง    - ผมขอถามที่ประชุมสภาฯ ว่าจะมีสมาชิกสภาอบต.ท่านใดมีกระทู้ถามนี้หรือไม่
ประธานสภาฯ   

ที่ประชุม    - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่อง เพื่อทราบ 
นายสุข มานาง    - ผมขอถามที่ประช ุมสภาฯ ว่าจะมีสมาชิกสภาอบต.ท่านใดมี เรื่องเพ่ือทราบ
ประธานสภาฯ     หรือไม ่

ที่ประชุม    - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่อง ที่เสนอใหม่เพื่อพิจารณา 
 นายสุข มานาง   5.1 ขออนุมัติร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ว่าด้วยการ

ประธานสภาฯ   ดำเนินการประธานสภาฯ ของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท ้องถิ่น                 
    พ.ศ. 2567 
  - เชิญท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงครับ 

 นางปริญดา  สิงห์มี  - เรียนประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส คณะผู้บริหาร 
เลขานุการสภาฯ   ท่านรองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม                
    ทุกท่าน ขออนุญาตเรียนในส่วนของข้อ 5.1 ขออนุมัติร่างระเบียบสภาองค์การบรหิาร
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    ส่วนตำบลหนองน้ำใส ว่าด้วยการดำเนินการประธานสภาฯ ของประชาชนในการ
    เข้าชื ่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ ่น พ.ศ. 2567 จะเป็นในเรื ่องขอให้ที ่ประชุมสภาฯ 
    พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องแยกกันไม่ใช่
    ข้อบัญญัติเป็นระเบียบว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่ อเสนอ                       
    ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2567 เป็นเรื่องที่จำเป็นที่จะต้องนำร่างระเบียบสภาองค์การ
    บริหารส่วนตำบลเข้าสู่สภาฯ หลายตำบลทำมาแล้วเหลือไม่กี ่ตำบลเขาก็เร่งรัดอยู่                
    ต้องนำเรื่องนี้เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 1 ขอเชิญนิติกรได้อธิบายเพิ่มเติมในส่วนนี้ค่ะ  

 นางปณิตา วิชัยวงษ์  - เรียนประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส คณะผู้บริหาร 
นิติกรปฏิบัติการ   ท่านเลขานุการสภาฯ ท่านรองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และ
    ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จากที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ได้รับหนังสือ               
    ที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ ที่ ขก 0023.16/926 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2567 เรื่อง 
    เร่งรัดการจัดทำร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการ
    เข้าชื ่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ ่น ได้เร่งรัดให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส      
    ดำเนินการออกระเบียบดังกล่าว และให้รายงานผลการดำเนินการพร้อมกับสำเนา
    ระเบียบดังกล่าวให้อำเภอบ้านไผ่ได้รับทราบ หลังจากที่องค์การบริหารส่วนตำบล   
    หนองน้ำใสได้รับหนังสือจากที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ได้ดำเนินการพิจารณาในการจัดทำ
    ร่างระเบียบดังกล่าวเบื้องต้นจากคณะกรรมการในการจัดทำปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม 
    หรือยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใสไปแล้วในวันที่ 26 มีนาคม 
    2567 ขออนุญาตกล่าวเบื้องต้นในเรื่องข้อบัญญัติที่กล่าวมานี้ กระทรวงมหาดไทยโดย
    กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำสรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ
    ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2567 กฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอ
    ข้อบัญญัติท้องถิ ่นสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันโดยยกเลิกพระราชบัญญัติ
    ท้องถิ ่น พ.ศ. 2542 ซึ ่งยังมีบทบาทบางประการที ่ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ                    
    ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 จึงสมควรปรับปรุงให้เป็นไปตามหลักการที่กำหนดไว้
    ในรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย จึงจำเป็นต้องยกร่างข้อบัญญัติขึ้นใหม่และปรับปรุง
    กฎบัญญัติอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
    ท้องถิ่นได้สะดวก และมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นโดยมีเหตุผลและความจำเป็นในการ
    เสนอร่างบัญญัตินี้ เนื่องจากปัจจุบันการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสนอข้อบัญญัติ
    ท้องถิ ่นม ีความยุ ่งยาก และไม่สะดวกในการดำเน ินงานเน ื ่องจากบทบัญญัติ                      
    แห่งกฎหมายเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเข้าชื่อ เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ใช้
    บังคับในปัจจุบัน ได้แก่ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น              
    พ.ศ. 2542 ได้กำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการใช้สิทธิของประชาชนไว้อยู่ในระดับ             
    ที่สูงมากเป็นผลให้เกิดสิทธิ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าชื ่อเสนอ          
    ข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามข้อบัญญัติดังกล่าวเกิดขึ้นได้ยากมากนับตั่งแต่พระราชบัญญัติ
    ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมายังไม่ปรากฏว่ามีประชาชน               
    ได้ร่วมกันเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นแต่ประการใด ดังนั้น เพ่ือให้การมีส่วนร่วมของ
    ประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นได้เกิดขึ้นภายในเขตท้องถิ่นเป็นไป             
    โดยความสะดวก และง่ายยิ่งขึ้นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
    ประชาชนในท้องถิ่นจึงสมควรปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวโดยจะยกเลิกพระราชบัญญัติ
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    ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และให้มีพระราชบัญญัติว่าด้วย
    การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นภายในเขตตำบล จึงขอให้ผู ้เข้าร่วมการประชุม            
    ดูเอกสารที่แนบไปเป็นร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ว่าด้วย
    การดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2567 จาก
    ร่างข้อบัญญัติที ่ได้แนบไปในเอกสารมีสาระสำคัญอยู่ที ่ ข้อ 4 ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอ
    ข้อบัญญัติท้องถิ่นใดประสงค์จะให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใสดำเนินการ
    จัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือดำเนินการเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้ร่วมเข้าชื่อเสนอ
    ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือให้ดำเนินการทั้งสองกรณี ให้ผู้เข้าชื่อ (จำนวนไม่เกินสิบคน) 
    ยื่นคำร้องว่าประสงค์จะให้จัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือเชิญชวนให้ร่วมเข้าชื่อเสนอ
    ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น เป็นสาระสำคัญตาม ข้อ 4 ของร่างระเบียบสภาองค์การบริหาร
    ส่วนตำบลที่ได้แนบไปซึ่งผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นมีนิยาม คือ ผู้มีสิทธิ
    เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
    หนองน้ำใส ตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น               
    พ.ศ. 2565 และเอกสารที ่วางอยู ่บนโต๊ะเป็นแบบฟอร์มคำร้องขอร่างข้อบัญญัติ
    ท้องถิ่นมีไว้ให้ประชาชนในการลงชื่อ และระบุว่าต้องการให้ข้อบัญญัติท้องถิ่นเพิ่มเติม
    ในเรื ่องใดบ้าง และให้มากรอกเอกสารมายื ่นที ่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล                
    หนองน้ำใส ประเภทของข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ประชาชนสามารถเสนอได้ก็คือข้อบัญญตัิ
    ท้องถิ่นทุกประเภท สำหรับงานกิจการสภาฯ ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ  

นายสุข มานาง   - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯ 

นายสิทธิ์ธเนศ  สุดสะอาด - กระผมนายสิทธิ์ธเนศ  สุดสะอาด ส.อบต. หมู่ที่ 3 บ้านแคนใต ้
ส.อบต. หมู่ที่ 3   ในส่วนของร่างข้อบัญญัติตรงนี้ดี แต่ผมมองในส่วนลักษณะของงานที่เราจะเข้าไปใน
    ชุมชนอยากสอบถามว่าจะให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการเรียกประชุม
    ประชชาชนหรือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใสจะไปร่วมด้วยเพ่ือเป็นการประชุม
    หรือขอมติในการเข้าชื ่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ ่น ถ้าองค์การบริหารส่วนตำบล                      
    หนองน้ำใสจะดำเนินการเองต้องมีเจ้าหน้าที่ไปด้วยเพราะต้องมีการสื่อสารทำความ
    เข้าใจกับพี่น้องประชาชน ผมมองว่ามันจะเป็นการดีถ้าเราปล่อยให้สมาชิกองค์การ
    บริหารส่วนตำบลดำเนินการเองความสามารถของแต่ละท่านไม่เหมือนกันการสื่อสาร
    ภายในหมู่บ้านไม่เหมือนกัน เราหาวิธีการรูปแบบที่จะเข้าไปในชุมชนแทนที่จะปล่อยให้
    สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการคงไม่ประสบความสำเร็จควรจะมีเจ้าหน้าที่
    เข้าไปในพ้ืนที่ชุมชน ผมว่าจะเป็นการดีครับ ขอบคุณครับ 

นางปณิตา วิชัยวงษ์  - เรียนประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส คณะผู้บริหาร 
นิติกรปฏิบัติการ   ท่านเลขานุการสภาฯ ท่านรองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และ
    ผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขออธิบายเพิ ่มเติมคือว่าเรามีข้อบัญญัตินี ้ขึ ้นมาเพื ่อให้                     
    ประชาชนที่มีความสนใจที่จะเสนอข้อบัญญัติ เช่น ข้อบัญญัติกิจการที่เป็นอันตราย           
    ต่อสุขภาพประชาชนสามารถรวมกลุ่มกันเพื่อเข้ามาองค์การบริหารส่วนตำบล และ             
    มาเขียนคำร้องว่าฉันต้องการให้มีข้อบัญญัตินี ้เพื ่อเป็นประโยชน์ภายในเขตตำบล               
    หนองน้ำใส แต่ถ้าหากไม่มีประชาชนคนไหนมาเข้าช ื ่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น                    
    ก็ไม่เกิดปัญหาเพียงแต่ว่าเรามีข้อบัญญัตินี้เพื่อเป็นตัวเลือกให้กับประชาชนในการมา
    เสนอความคิดเห็น ความต้องการของกลุ ่มประชาชนที่มีจำนวนกลุ่มหนึ ่งมาเสนอ
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    ข้อบัญญัตินี้ แต่ถ้าไม่มีการเสนอก็ไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าเราต้องมีระเบียบนี้ เพื่อให้
    ประชาชนได้มาแสดงออก แสดงความคิดเห็นของประชาชนเท่านั้นค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นางปริญดา  สิงห์มี  - เรียนประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส คณะผู้บริหาร 
เลขานุการสภาฯ   ท่านรองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม                
    ทุกท่าน เข้าใจท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 ถ้าเราจะทำข้อบัญญัติ
    ใดๆ ที่กระทบต่อชาวบ้านตรงนั้นอีกกรณีหนึ่งตรงนี้จะเรียนเพื ่อประชาชนร่วมกัน               
    ไม่น้อยกว่า 10 คน เมื่อมีกรณีที่ชาวบ้านต้องการที่จะเพิ่มข้อบัญญัติ 1 ข้อ เจ้าหน้าที่
    จะต้องไปให้ความรู้กับชาวบ้านว่าจะมีผลกระทบหรือไม่แต่ข้อบัญญัติ ทั้งนี้ทั ้งนั้น              
    ต้องอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเรา ถ้านอกเหนือจาก
    อำนาจหน้าที่ของเราตรงนี้ไม่ได้ ในส่วนที่เราจะทำข้อบัญญัติต่างๆ ไม่ต้องกังวลใจ
    เพราะมีเจ้าหน้าที่เฉพาะด้านที่จะไปให้ความรู้ความเข้าใจค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นางปณิตา วิชัยวงษ์  - เรียนประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส คณะผู้บริหาร 
นิติกรปฏิบัติการ   ท่านเลขานุการสภาฯ ท่านรองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และ
    ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอเพิ่มเติมขั้นตอนการทำข้อบัญญัติจะมีคณะกรรมการ               
    ในการปรับปรุงแก้ไขข้อบัญญัติอยู่แล้ว คณะกรรมการจะพิจารณาร่วมกันหลักจาก
    พิจารณาร่วมกันเสร็จ ถ้าหากเป็นข้อบัญญัติที ่ก ่อให้เกิดผลเสียต่อประชาชน                          
    คณะกรรมการก็จะมีการออกไปประชาคมทั้ง 12 หมู่บ้าน ซึ่ งในการออกประชาคม              
    ก็จะทำหนังสือเชิญให้ประชาชนมาเข้าร่วมรับฟัง และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานว่าได้
    มีการแสดงความคิดเห็นมีการแสดงออกอย่างใดบ้าง หลังจากมีการประชาคมเสร็จ
    เรียบร้อยแล้วก็จะนำเข้าที่ประชุมสภาฯ เพ่ือให้ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบหลังจากที่
    ประชุมสภาฯ ให้ความเห็นชอบแล้วก็จะให้นายอำเภอบ้านไผ่ในการพิจารณาต่อไป     
    เราจะมีขั้นตอนในการพิจารณาข้อบัญญัติอยู่แล้ว โดยมีคณะกรรมการที่มีการแต่งตั้ง
    จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใสไว้ 1 ชุด อยู่แล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายสุข มานาง   - สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม            - ไม่มี 

นายสุข มานาง   - เมื่อที่ประชุมสภาฯไม่มีการเสนอเพ่ิมเติมแล้ว ผมจึงอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ประธานสภาฯ   ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)                       
    พ.ศ. 2565 ข้อ ๗๔ ขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส                       
    ว่าจะเห็นชอบรับรองการขออนุมัติร ่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล                 
    หนองน้ำใส ว่าด้วยการดำเนินการประธานสภาฯ ของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอ
    ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2567 หรือไม ่ถ้าเห็นชอบขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม   - มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุม จำนวน 12 คน และที่ประชุมสภาฯ มีมติรับรอง         
    การขออนุมัติร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ว่าด้วยการ                    
    ดำเนินการประธานสภาฯ ของประชาชนในการเข้าช ื ่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น                 
    พ.ศ. 2567 ดังนี้ 
     รับรองรายงานการประชุม  จำนวน  11  เสียง 
     ไม่รับรอง   จำนวน   -  เสียง 
     งดออกเสียง   จำนวน   ๑  เสียง 
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 นายสุข มานาง   5.2 ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ   ครั้งที่ 2/2567 
  - เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ 

 นายสุชาติ ซ้ายสุข  - เรียนประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ท่านเลขานุการ
รองนายก อบต.   สภาฯ ท่านรองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วม
    ประชุมทุกท่าน 5.2 ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 
    เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2567  

     บัญชีครุภัณฑ์ 
      แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 
               องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป  
     หมวดครุภัณฑ์ 
     ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
     วัตถุประสงค์ 
      - เพื่อให้ข้าราชการ/ประชาชนทุกหมู่เหล่าน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

    และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม           
    พระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  

     เป้าหมาย 
      - ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 (ขนาดใหญ่) ซุ้มตั้งพ้ืน เนื่องในโอกาสมหา

    มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และสมเด็จพระนางเจ้า
    สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีงานประติมากรรมหล่อไฟเบอร์กลาส               
    ขนาดโดยรวมสูง 5.90 เมตร กว้าง 3.40 เมตร พร้อมติดตั้ง 

     คุณสมบัติพอสังเขป 
      - ขนาดความกว้างของฐาน ยาว 3.4 เมตร X สูง 1.3 เมตร  
      - กรอบรูปไฟเบอร์กลาส 
      - รูปพระบรมฉายาลักษณ์ รัชการที่ 10  
      - พานพุ่มไฟเบอร์กลาสเงิน - ทอง 
      - ป้ายทรงพระเจริญ ไฟเบอร์กลาส 
      - ตราสัญลักษณ์ไฟเบอร์กลาส 
      - ครุฑไฟเบอร์กลาส 
      - ป้ายชื่อหน่วยงาน 
     งบประมาณและท่ีผ่านมา 
      - ปี พ.ศ. 2567 – 2570 จำนวน 200,000 บาท 
     หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
      - สำนักปลัด 
     รายละเอียดเพิ่มเติมเชิญหัวหน้าสำนักปลัดชี้แจงครับ 

 นางคนึงรักษ์  สุขสนิท  - เรียนประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส คณะผู้บริหาร 
หัวหน้าสำนักปลัด  ท่านเลขานุการสภาฯ ท่านรองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และ
    ผู ้ เข ้าร ่วมประชุมทุกท่าน ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเต ิมข ้อ 5.2 ให ้ความเห็นชอบ                       
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    ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 อาศัยอำนาจ
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์กรปกครอง
    ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (เพิ่มเติมฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ตามระเบียบข้อ 22/2 ใน
    กรณีที่มีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับพระราชดำริ
    งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล จะเป็นอำนาจหน้าที่ของท่านนายกองค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่นหลังจากที่ท่านนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาแล้วก็จะ
    นำเสนอให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นจะเป็นผู ้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ ่นต่อไป                  
    ซึ่งเหตุผลที ่เราเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ ่น ครั้งที่ 2 สืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาล           
    ได้กำหนดการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส   
    มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในส่วนของลักษณะ
    การดำเน ินการจะให้องค์กรปกครองส ่วนท้องถ ิ ่นจ ัดทำซุ ้มเฉล ิมพระเก ียรติ                           
    ให้สมพระเกียรติท่าน และมีการประดับธงในพ้ืนที่ที่เห็นสมควรและเหมาะสม ซุ้มเฉลิม
    พระเกียรติเป็นครุภัณฑ์สำนักงานเกี่ยวกับการให้ประชาชนได้เฉลิมพระเกียรติท่าน             
    จึงนำเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งนี้ ไปตามนโยบาย
    รัฐบาลที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งประเทศได้ดำเนินการ ก็ขออนุญาต
    นำเรียนถึงเหตุผล และขออนุญาตให้ที ่ประชุมสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบค่ะ 
    ขอบคุณค่ะ 

นายสุข มานาง   - สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม            - ไม่มี 

นายสุข มานาง   - เมื่อที่ประชุมสภาฯไม่มีการเสนอเพ่ิมเติมแล้ว ผมจึงอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ประธานสภาฯ   ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)                       
    พ.ศ. 2565 ข้อ ๗๔ ขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส                       
    ว่าจะเห็นชอบรับรองการให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ ่น พ.ศ.  2566 – 
    2570 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2567 หรือไม ่ถ้าเห็นชอบขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม   - มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุม จำนวน 12 คน และที่ประชุมสภาฯ มีมติรับรอง         
    ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ ่น พ.ศ.  2566 – 2570 เพิ ่มเติม ครั ้งที่                    
    2/2567 ดังนี้ 
     รับรองรายงานการประชุม  จำนวน  11  เสียง 
     ไม่รับรอง   จำนวน   -  เสียง 
     งดออกเสียง   จำนวน   ๑  เสียง 

              นางปริญดา  สิงห์มี               - เรียนประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส คณะผู้บริหาร
เลขานุการสภาฯ                     ท่านรองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม                
                                ทุกท่าน ขออนุญาตพัก 5 นาที เพื่อให้ฝ่ายแผนพัฒนาท้องถิ่นทำประกาศแผนพัฒนา
                       ท้องถิ่นให้ท่านนายกเซ็น และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นค่ะ 

 นายสุข มานาง                     5.3 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนตามข้อบัญญัติงบประมาณ
ประธานสภาฯ                     รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567   

                       - เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ  
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 นายสุชาติ ซ้ายสุข                  - เรียนประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ท่านเลขานุการ
รองนายก อบต.                      สภาฯ ท่านรองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วม
                       ประชุมทุกท่าน 5.3 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนตามข้อบัญญัติ
                       งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567   
           รายการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ งบลงทุน 
    กองช่าง 
    โอนลด 
    1. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
    และวิทยุ โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ/ติดตั้งเสาพร้อมโคมไฟส่องสว่างแบบ              
    โซล่าเซลล์ภายในเขตตำบลหนองน้ำใส ม.1 - 12 งบประมาณตั้งไว้ 200,000 บาท 
    คงเหลือ 200,000 บาท ขอโอนลด 100,000 บาท 

    โอนเพิ่ม 
    1. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน 
    ประเภทเงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่                         
    งบประมาณตั้งไว้ 100,000 บาท คงเหลือ 36,362.06 บาท ขอโอนเพิ่ม               
    เป็นเงิน จำนวน 100,000 บาท 

    โอนลด 
    2. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
    และวิทยุ โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ/ติดตั้งเสาพร้อมโคมไฟส่องสว่างแบบ             
    โซล่าเซลล์ภายในเขตตำบลหนองน้ำใส ม.1 - 12 งบประมาณตั้งไว้ 200,000 บาท 
    คงเหลือ 100,000 บาท ขอโอนลด 100,000 บาท 

     โอนเพิ่ม 
    2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบดำเนินงาน หมวดใช้สอย 
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม งบประมาณตั้งไว้ 
    150,000 บาท คงเหลือ 43,500 บาท ขอโอนงบประมาณเพิ่ม เป็นเงิน                
    จำนวน 100,000 บาท 

    โอนลด  
    3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและ
    สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง BOX CULVERT               
    สายทางน้ำห้วยน้อยทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านโนนสะอาด งบประมาณตั้งไว้ 
    420,850 บาท คงเหลือ 420,850 บาท ขอโอนลด 420,850 บาท 

    โอนเพิ่มเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ 
    3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและ
    สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
    เหล็กภายในหมู่บ้านสายหลังวัด หมู่ที่ 10 บ้านโนนสะอาด ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 
    5 เมตร ยาว 138 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
    690 ตารางเมตร พร้อมลงดินกลบสองข้างทาง กว้างข้างละ 0.20 เมตร พร้อมติดตั้ง
    ป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบที่ อบต.หนองน้ำใส กำหนด ซึ่งไม่ได้ตั้งจ่ายรายการไว้ 
    จึงขอโอนงบประมาณเพิ่มเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน 420,850 บาท 
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     รวมโอนกองช่าง จำนวน 3 รายการเป็นเงิน จำนวน 620,850 บาท (หกแสนสอง
    หม่ืนแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

                   รายการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ งบลงทุน 
     สำนักปลัด 
     โอนลด  
     1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท

    รายจ ่ายค ่าบำร ุงร ักษาและปร ับปร ุงคร ุภ ัณฑ์  รายการซ ่อมแซมรถบรรทุก                             
    น้ำอเนกประสงค์,ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะฯลฯ งบประมาณตั้งไว้ 650,000 บาท 
    คงเหลือ 567,100 บาท ขอโอนลด เป็นเงิน จำนวน 198,000 บาท 

    โอนเพิ่มเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ 
    1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท

    ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการซุ้มเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
    ชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
    พิมลลักษณ พระบรมราชินี ซึ่งไม่ได้ตั้งจ่ายงบประมาณไว้ จึงขอโอนเพิ่มเพื่อตั้งจ่าย
    รายการใหม่ เป็นเงิน จำนวน  198,000 บาท 

 

    โอนลด 
    2. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท

    รายจ่ายค่าบำร ุงร ักษาและปรับปร ุงคร ุภ ัณฑ์  รายการซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ                             
    อเนกประสงค์,ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะฯลฯ งบประมาณตั้งไว้ 650,000 บาท 
    คงเหลือ 369,100 บาท ขอโอนลด เป็นเงิน จำนวน 45,900 บาท 

    โอนเพิ่มเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ 
    2. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท

    ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ซึ่งไม่ได้ตั้งจ่าย
    งบประมาณไว้ จึงขอโอนเพิ่มเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงินจำนวน 45,900 บาท 

 

    โอนลด 
    3. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท

    รายจ่ายค่าบำร ุงร ักษาและปรับปร ุงคร ุภ ัณฑ์ รายการซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ                           
    อเนกประสงค์,ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะฯลฯ งบประมาณตั ้งไว้ 650,000 บาท 
    คงเหลือ 323,200 บาท ขอโอนลด เป็นเงิน จำนวน 237,195 บาท 

    โอนเพิ่ม 
    3. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ ประเภท

    วัสดุสำนักงาน งบประมาณตั้งไว้ 160,000 บาท คงเหลือ 12,100 บาท ขอโอน
    เพิ่ม เป็นเงิน จำนวน  237,195 บาท 

 

    โอนลด 
    4. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท

    รายจ่ายค่าบำร ุงร ักษาและปรับปร ุงคร ุภ ัณฑ์ รายการซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ                             
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         อเนกประสงค,์ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะฯลฯ งบประมาณตั้งไว้ 650,000 บาท  
                 คงเหลือ 86,005 บาท ขอโอนลด เป็นเงิน จำนวน 38,890 บาท  

    โอนเพิ่มเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ 
    4. แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น งบดำเนินงาน 

    หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
    รายจ่ายอื่นๆ รายการโครงการฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะใน
    หมู่บ้านและการบริหารจัดการขยะ ซึ่งไม่ได้ตั้งจ่ายงบประมาณไว้ จึงขอโอนเพิ่มเพื่อตั้ง
    จ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน จำนวน  38,890 บาท 

 

    โอนลด 
    5. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท

    รายจ่ายค่าบำร ุงร ักษาและปรับปร ุงคร ุภ ัณฑ์ รายการซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ                          
    อเนกประสงค์,ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะฯลฯ งบประมาณตั ้งไว้ 650,000 บาท 
    คงเหลือ 47,115 บาท ขอโอนลด เป็นเงิน จำนวน 23,015 บาท 

    โอนเพิ่มเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ 
    5. แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น งบดำเนินงาน 

    หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
    รายจ่ายอื่นๆ รายการโครงการธนาคารขยะ ซึ่งไม่ได้ตั้งจ่ายงบประมาณไว้ จึงขอโอน
    เพิ่มเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน จำนวน 23,015 บาท 

     รวมโอนสำนักปลัด จำนวน 5 รายการเป็นเงิน จำนวน 543,000 บาท (ห้าแสนสี่
    หม่ืนสามพันบาทถ้วน) 
          รวมโอนทั้งหมด 8 รายการเป็นเงิน จำนวน 1,163,850 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสน
    หกหม่ืนสามพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
    รายละเอียดเพิ่มเติมเชิญหัวหน้าสำนักปลัดชี้แจงครับ 

นางคนึงรักษ์  สุขสนิท  - เรียนประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส คณะผู้บริหาร 
หัวหน้าสำนักปลัด  ท่านเลขานุการสภาฯ ท่านรองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และ
    ผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขออนุญาตนำเรียนเพิ ่มเติมข้อ 5.3 ขออนุมัติโอนเงิน                      
    งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี                           
    งบประมาณ 2567 การโอนเพิ่มโอนลดสำนักปลัด จำนวน 5 รายการ ซึ่งเหตุผล                 
    ในการโอนเพิ่ม รายการที่ 1 ซุ้มเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
    ชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
    พิมลลักษณ พระบรมราชินี สืบเนื่องจากการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นนโยบาย
    รัฐบาลที่ต้องดำเนินการ จำนวน 2 ซุ้ม เราจะไม่เสียงบประมาณมาจัดซุ้มใหม่ก็เลย   
    แยกเป็น จำนวน 2 ซ ุ ้ม ราคา 99 ,000 บาท รายการที ่  2 เครื่องม ัลติ มิเดีย                           
    โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA เรามีความจำเป็นต้องจัดซื้อเนื่องจากเครื่องเดิมใช้งานตั้งแต่   
    ปี พ.ศ. 2556 ซึ่งอายุการใช้งานประมาณ 13 ปี และได้ดำเนินการส่งซ่อมแต่การ
    ซ่อมแซมไม่คุ้มค่ากับการซื้อใหม่ ถ้าซื้อใหม่จะคุ้มค่ากว่า และได้ใช้ประโยชน์ในการ           
    พรีเซนต์งาน การประชุม การประชาสัมพันธ์งานต่างๆ มีความจำเป็นที่เราจะต้องใช้ใน
    สำนักงาน และในส่วนของการบริการประชาชน รายการที ่ 3 ค่าวัสดุ ประเภท                   
    วัสดุสำนักงาน เพื่อจะรองรับการจัดซื้อธง เพราะเป็นนโยบายรัฐบาลที่จะต้องประดับ    
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    ธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์ในพื ้นที่ ที่ เหมาะสมในตำบลหนองน้ำใส ซึ่ งได ้มี                 
    ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส และท่านปลัดองค์การบร ิหาร                 
    ส่วนตำบลหนองน้ำใส ได้กำหนดให้ จะประดับธงที่หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบล                     
    หนองน้ำใส บ้านท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ในส่วนของกำนัน
    ตำบลหนองน้ำใส และผู้ใหญ่บ้าน จะประดับตามศาลากลางบ้านที่ประชาชนสัญจร              
    รวมถึงการจัดสถานที่ต่างๆ ไปมาเราจึงได้ใช้งบประมาณตรงนี้จำนวนมากในส่วน              
    ของ รายการที่ 4 โครงการฝึกอบรมสร้างความรู ้ความเข้าใจในการจัดแยกขยะ                 
    ในหมู่บ้านและบริหารจัดการขยะ เป็นการนโยบายรัฐบาลเราที่ขับเคลื่อนเรื่องนี ้ได้  
    บ้านแคนใต้ ท่านสิทธิ์ ธเนศ สุดสะอาด อาสามาเป็นหมู่บ ้านนำร่องขับเคลื่อน                       
    ในส่วนของคณะการรมการ ซึ่งในการดำเนินการคณะกรรมการคัดแยกขยะไปศึกษา             
    ดูงานในพื้นที่ที่ทำสำเร็จว่าดำเนินการในลักษณะอย่างไรบริหารจัดการอย่างไรเพื่อให้
    ตำบลหนองน้ำใสมีความมั่นคงต่อไป ในส่วนของรายการที่ 5 โคงการธนาคารขยะ
    ต่อเนื่องจากที่ไปศึกษาดูงานแล้วจะมาขับเคลื่อนในเรื่องของธนาคารขยะในส่วนของ
    งบประมาณที่ขอโอนลดรายการซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำตอนแรกวางแผนจะเปลี่ยนถัง
    และได้ประเมินราคา ประมาณ 500,000 บาท ท่านนายกต้องใช้งบประมาณในการ
    บริหารจัดการครอบคลุมทุกงานในส่วนรถน้ำเอนกประสงค์ให้ซ่อมแซมพอใช้งานไปได้
    ก่อนถ้ามีการซ่อมแซมจะเบิกค่าใช้สอยเพราะไม่กระทบต่อโครงสร้างใหญ่ถ้าเปลี่ยนถัง
    จะเป็นกรณีโครงสร้างใหญ่ ท่านนายกก็เลยตัดสินใจเพื่อไม่ให้กระทบกับงบประมาณ            
    ที่เป็นโครงสร้างพื ้นฐานของหมู่บ้านก็เลยตัดสินใจโอนงบประมาณการซ่อมแซม                   
    รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ซึ่งนำงบประมาณนี้มาขับเคลื่อนก่อน ก็ขออนุญาตนำเรียน
    ในที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณาในส่วนของการโอนลดโอนเพ่ิมของสำนักปลัดค่ะ  
    ขอบคุณค่ะ 

นายสุข มานาง   - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯ 

นายไพโรจน์  บุษบา  - กระผมนายไพโรจน์ บุษบา ส.อบต. หมู่ที่ 11 บ้านโนนสวรรค์  
  ส.อบต. หมู่ที่ 11                  สมัยก่อนเราเคยทำธนาคารขยะ อยากทราบว่าเงินว่าเงินที่เก็บขยะยังเหลืออยู่หรือไม่ 

                      นายกท่านเดิมเคยทำไว้ ในส่วนเรื่องเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์เคยใช้อยู่จอใหญ่ 
                      เครื่องพังใช่หรือไม่ครับ สอบถามเฉยๆครับ ขอบคุณครับ 

นายสุข มานาง   - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯ 

นายอาดุล ชาตา   - กระผมนายอาดุล ชาตา ส.อบต. หมู่ที่ 12 บ้านหนองน้ำใส 
ส.อบต. หมู่ที่ 12  เกี่ยวกับเรื ่องธนาคารขยะผมตอบแทนเลยจะมีสมุดของแต่ละคนไม่มีเงินกองกลาง
    เงินตรงนั้นจะเป็นเงินส่วนตัวท่านนายกท่านเก่าครับ เงินจะอยูในสมุดธนาคารขยะครับ
    ขอบคุณครับ 

นายสุข มานาง   - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม            - ไม่มี 
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นายสุข มานาง   - เมื่อที่ประชุมสภาฯไม่มีการเสนอเพ่ิมเติมแล้ว ผมจึงอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ประธานสภาฯ   ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)                      
    พ.ศ. 2565 ข้อ ๗๔ ขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส                       
    ว่าจะเห็นชอบรับรองการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนตาม                    
    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 หรือไม่ ถ้าเห็นชอบขอให้
    สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม   - มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุม จำนวน 12 คน และที่ประชุมสภาฯ มีมติรับรอง         
    ให้ความเห็นชอบการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนตามข้อบัญญัติ
                       งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ดังนี้ 
     รับรองรายงานการประชุม  จำนวน  11  เสียง 
     ไม่รับรอง   จำนวน   -  เสียง 
     งดออกเสียง   จำนวน   ๑  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง อ่ืนๆ 
นายสุข มานาง   - สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯ 

นายสักโชติ  สินธร           - กระผมนายสักโชติ  สินธร ส.อบต. หมู่ที ่10 บ้านโนนสะอาด  
ส.อบต. หมู่ที่ 10  ก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านนายกที่ช่วยดำเนินการเรื่องบล็อคคอนเวิร์สทางเข้าหมู่บ้าน
    เรียบร้อย และอยากให้มีการทำราวกั ้นเพิ ่มเพื ่อป้องกันอุบัติเหตุอยากให้ท ่าน                  
    คณะผู้บริหารช่วยพิจารณาด้วยตอนนี้มีแผงกั้นชั่วคราวที่ใช้อยู่ไม่ถาวรช่วยทำให้เป็น
    ถาวรด้วย และถนนพื้นเดิมเป็นทางเรียบแต่ตอนนี้ผู ้รับเหมาทำเป็นคลื่นเวลาขับรถ               
    มาด้วยความเร็วจะยกล้อเลย ขับประมาณ 50-60 ก็คุมรถไม่อยู่ถนนไม่เรียบช่วย             
    รีบแก้ไขให้ด้วยเพราะอันตรายมากในส่วนประเด็นที่ 2 คือเรื่องรถกู้ชีพที่เคยคุยกันไว้
    ตั้งนานแล้วตำบลเรายังไม่มี รถขยะจะซื้อแล้วไม่รู ้ว่าเมื ่อไหร่จะได้ อยากทราบว่า           
    รถขยะเมื ่อไหร่จะได้ และอยากให้มีรถกู ้ชีพไว้ใช้บริการ เราใช้แต่รถกู ้ชีพมูลนิธิ                  
    ถ้าอยู่ในเขตเทศบาลจะเร็วกว่าถ้าออกมานอกเขตจะใช้เวลานาน ถ้ามีรถกู้ชีพในตำบล
    เราจะช่วยได้ทับถ่วงทีเพราะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น งบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบล
    หนองน้ำใสก็พอจะมีช่วยซื้อรถกู้ชีพ ในส่วนประเด็นที่ 3 ที่ประชุมสภาฯ อนุมัติกันเงิน
    เมื่อ 2 ปีที่แล้ว เรื ่องรถบรรทุกขยะอยากสอบถามว่าเมื ่อไหร่จะได้ ดำเนินการถึง
    ขั้นตอนไหน อยากทราบว่าการทำงานของผู้รับผิดชอบ อธิบายด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายสุข มานาง   - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯ 

นายอาดุล ชาตา   - กระผมนายอาดุล ชาตา ส.อบต. หมู่ที่ 12 บ้านหนองน้ำใส 
ส.อบต. หมู่ที่ 12  ผมเห็นด้วยครับกับสักโชติ  สินธร เรื ่องรถบรรทุกขยะ ส่วนมากประชาชนจะถาม
    เรื่องรถบรรทุกขยะ เมื่อไหร่จะได้ ผมก็ไม่สามารถตอบได้ว่าจะได้เมื่อไหร่จะได้ก็รออยู่
    ว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ บางคนก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้ ยกตัวอย่างท่านนายกท่านเก่า
    ท่านยังซื้อไม่ได้ ผมก็ไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไร ช่วยอธิบายด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายสุข มานาง   - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯ 
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นายสิทธิ์ธเนศ  สุดสะอาด - กระผมนายสิทธิ์ธเนศ  สุดสะอาด ส.อบต. หมู่ที่ 3 บ้านแคนใต ้
ส.อบต. หมู่ที่ 3   ประเด็นเรื่องรถบรรทุกขยะพูดในที่ประชุมทุกครั้งก็พูดถึงแต่รถบรรทุกขยะ รอเวลา
    ผ่านมาจะเข้าปีท่ี 2 ที่เราอนุมัติให้ความเห็นชอบที่จะซื้อรถบรรทุกขยะ ที่ประชุมสภาฯ
    ก็อนุมัติเรียบร้อยตำบลหนองน้ำใสจะมีรถบรรทุกขยะ สมาชิกตำบลหนองน้ำใสก็ได้
    บอกกล่าวกับชาวบ้าน 4 – 5 เดือนจะได้รถบรรทุกขยะชาวบ้านก็ดีใจเพราะเรื่องขยะ
    เป็นเรื ่องที่สำคัญมาก ช่วงกลางเดือนที่ผ่านมามีขยะเพิ่มมากขึ้นตอนนี้อยากเสริม
    ในส่วนของท่านสักโชติ สินธร ท่านอาดุล ชาตา ที่ประชุมสภาฯ อนุมัติแล้วต่อไป               
    ต้องเป็นคณะกรรมการที่รับผิดชอบเพราะที่ประชุมสภาฯ มีมติให้ท่านจัดซื้อรถบรรทุก
    ขยะ งบประมาณเป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนซึ่งเฝ้ารอตั้งแต่กี่ยุคกี่สมัยตั้งแต่ทา่น
    วิลัย สมีดี ท่านสัมฤทธิ ์ เชื ้อสาวถี ที ่ผ่านมาจนถึงทุกวันนี ้ ท่านสำเร็จ หวานชุม                    
    ยังดำเนินการไม่ถึงไหน และถูกตราหน้าว่าทำได้แค่นี้หรือจะทำได้หรือขนาดคนที่เก่ง
    กว่านี้ยังทำไม่ได้เลย ท่านสัมฤทธิ์ เชื ้อสาวถี เก่งขนาดไหนยังทำไม่ได้  ทุกท่านรวม
    มันสมองของเจ้าหน้าที ่ข้าราชการที ่จะมาขับเคลื ่อนให้มันผ่านไปได้ตอนนี้สำคัญ                
    ไม่มีนายกตำบลไหนที่เก่งมากมายส่วนมากบุคคลที่อยู่ข้างหลังคอยหนุนคอยผลักดัน        
    คือเจ้าหน้าที่ข้าราชการ ฉะนั้น ชาวบ้านต่างพูดถึงเรื่องรถบรรทุกขยะ 90 เปอร์เซ็น 
    บอกเป็นไปไม่ได้ พี่น้องประชาชนเขาไม่มีความเชื ่อมั่นในผู ้บริหารงานข้าราชการ
    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อยากให้ทุกท่านได้รับทราบความเดือนร้อนของ  
    พี่น้องประชาชนว่าการรอคอย คือ ความทรมาน ในส่วนรถบรรทุกขยะ 2,500,00 
    บาท รถบรรทุกขยะคันเก่าซ่อมแซม งบประมาณท่ีใช้ 120,000 บาท ถ้าเป็นผมคงซื้อ             
    คันใหม่อัตราแรงมาเยอะกว่านี้ เฉพาะตัวถังคัสชี 120,000 บาท ถ้าเราได้รถบรรทุก
    ขยะคันใหม่ ผมว่ารถคันเก่าสามารถไปประจำแต่ละกองได้เลย กองคลังไปธนาคาร          
    ทุกวัน รถกระบะฟอร์ดสีขาวมอบให้กองคลังดูแลเวลาซ่อมแซมให้กองคลังพิจารณา
    เสนอส่งซ่อมแซมในส่วนรถขยะ รถกระบะบรรทุกขยะคันเก่าให้กองช่างด ูแล                
    และมีน้ำมันส่วนกลางเวลาซ่อมแซมก็ให้กองช่างเสนอส่งซ่อมแซม ส่วนรถกระบะฟอร์ด            
    4 ประตูให้สำนักปลัดดูแลเวลาเสนอซ่อมแซมจะได้ง่าย เวลาซ่อมแต่ละทียุ่งยากยังไม่มี
    ใครเสนอส่งซ่อมแซม และล่าช้าเพราะแต่ละกองปัดความรับผิดชอบไม่ใช่หน้าที่ของ
    กองนี ้ร ับผิดชอบ ฉะนั ้น งบประมาณ 120 ,000 บาท ผมเข้าใจว่าราคากลาง                   
    เป็นอย่างไรในความเป็นจริงราคา 120,000 บาท ซื้อคันใหม่ได้เลยเราจะซ่อมแซม            
    ไปเรื่อยๆ หรือรถบรรทุกขยะคันนี้อีกไม่นานก็ต้องซ่อมแซมอีกงบประมาณนี้สามารถ
    นำมาพัฒนาตำบลหนองน้ำใสได้ ฉะนั้น ต้องเร่งในการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ เราก็ไม่คิด
    ว่าจะมีใครมาอุทธรณ์สุดท้ายก็มี เรามาเปลี่ยนรูปแบบกันดีหรือไม่ลองปรึกษาองค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นดีหรือไม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื ่นมีรถบรรทุกขยะ               
    2 – 3 คัน มีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใสตำบลเดียวที่ใกล้เมืองที่สุดที่ไม่มี
    รถบรรทุกขยะอายกันหรือไม่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน องค์การบริหาร                    
    ส่วนตำบลแคนเหนือ และองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ก็เป็นองค์กรปกครอง
    ส่วนท้องถิ่นเหมือนกันก็สามารถจัดซื้อรถบรรทุกขยะได้ ในเมื่อที่ประชุมสภาฯ กันเงิน
    ให้ท่านแล้วท่านต้องมียุทธวิธีอย่างไรที่จะจัดซื้อรถบรรทุกขยะได้เพื่อแก้ไขปัญหา               
    ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ผมมีความทุกข์ร้อนเหมือนกับพี่น้องประชาชน  
    ผมว่าเรื่องนี้ต้องมีคนรับผิดชอบ และได้ผ่านที่ประชุมสภาฯ มาแล้วให้ท่านตัดสินใจ
    เต็มที ่ในการบริหารจัดการตรงนี ้ ถ้าไม่ได้ภายในปีนี ้ผมว่าต้องมีคนรับผิดชอบ                   
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    30 กันยายน 2567 ไม่ได้ต้องมีคนรับผิดชอบในส่วนของคณะกรรมการสามารถ
    เปลี่ยนถ่ายได้หรือไม่ให้พวกท่านไปแล้วให้คนอื่นที่มีความรู้ความสามารถด้านนี้มา
    ดำเนินการได้หรือไม่ ในฐานะพวกผมเป็นนักการเมืองอาสามารับใช้พี่น้องประชาชน           
    สิ ่งที ่ต ้องเจอคือพี ่น้องประชาชนตำหนิ ถ้าไม่ได้รถบรรทุกขยะท่านนายกสำเร็จ                 
    หวานชุม ไม่ได้เป็นนายก ท่านสุข มานาง ไม่ได้เป็นประธานสภาฯ แม้แต่ผมก็ไม่ได้              
    เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส พ่ีน้องประชาชนพูดเป็นเสียงเดียวกัน
    ว่าหลอกลวงพี ่น้องประชาชนไม่ไว้วางใจฝากถึงคณะผู ้บริหารเจ้าหน้าที ่ท ี ่ เป็น                           
    คณะกรรมการ ถ้าคุณจะไปจะได้เปิดโอกาสให้ให้คนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามา
    แทนถ้าคุณไปแล้วสามารถซื้อรถบรรทุกขยะได้คุณก็ย้ายเข้ามาใหม่ได้เพราะผมอดทน
    กับเร ื ่องนี ้มานานจริงๆผมไม่อยากพูดเพราะเราอยู ่ก ันแบบพี ่แบบน้อง ถ้าเรา                
    มีรถบรรทุกขยะสามารถเก็บขยะเสร็จภายใน 1 – 2 วัน แต่ตอนนี ้เป็นอาทิตย์                   
    กว่าจะถึงรอบที ่รถบรรทุกขยะจะมาเก็บสนัขก็มาคุ ้ยขยะ ตอนนี้เราต้องช่วยกัน                   
    เพื่อความอยู่รอดของพวกผมด้วย ฝากเรื่องรถบรรทุกขยะด้วยยังไงก็ต้องขับเคลื่อน   
    ตรงนี้ตอนนี้พี่น้องประชาชนเดือดร้อน ต่อไปผมจะขอพูดในส่วนของกองช่างถ้าอะไร               
    ที่ผ่านสภาฯ ก็ควรจะจบเรื่องฝาปิดร่องระบายน้ำก็เลยไม่ไปถึงไหนซึ่งเป็นถนนสายหลัก
    ผมก็อยากทำให้ดีเวลารถขับผ่านจะได้ปลอดภัยเพราะมีคนประสบอุบัติเหตุช่วง                 
    วันสงกรานต์โชคดีไม่ได้รับบาดเจ็บมาก ฉะนั้น อย่าให้วัวหายแล้วล้อมคอกสิ่งไหน                  
    ที่พอจะแก้ไขได้ก็แก้ไขฝากคณะผู้บริหาร ท่านผู้อำนวยการกองช่าง และนายช่างอาวุโส 
    ใช้เวลาไม่นานในการเขียนแบบคงไม่ยุ ่งยาก และอีกประเด็นเรื ่องป่าโนนเสือเขี้ยว                
    รางวัดที่ดินเสร็จนานแล้วรอเสาปูนที่จะปักทำเขตแดนเพื่อไม่ให้คนไปยกหนีได้ทำให้
    แน่นหนาถาวรไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ฝากคณะผู้บริหาร ท่านผู้อำนวยการกองช่าง     
    รีบดำเนินการให้ด้วยเรื่องนี้พูดมา 3 เดือนแล้ว อีกประเด็นเรื่องซ่อมแซมผิวจราจร                
    เส ้นศาลากลางบ้าน หมู่ที่  3 มีน ้ำท่วมขังเวลาฝนตกตรงนี ้ก ็ฝากคณะผู ้บริหาร                    
    ท่านผู้อำนวยการกองช่างช่วยพิจารณาด้วย ขอเพิ่มเติมในส่วนของการสำรวจพื้นที่              
    ป่าโนนเสือเขี้ยวที่ดำเนินการไปมีการบุกรุกที่เยอะเหมือนกันพื้นที่ที่ได้กลับคืนมาเยอะ
    เหมือนกัน ฉะนั้น ผมมองว่าโครงการนี้ดีผมอยากให้ดำเนินการต่อเนื่องเพื่อที่เราจะได้
    พื้นที่สาธารณะกลับคืนมา อย่างเช่น มีคนไปสร้างกำแพงโดยไม่ขออนุญาตถ้าพื ้นที่               
    ติดทางสาธารณะกำนันผู้ใหญ่บ้านกำกับดูแลต้องมาพูดคุยหรือสอบถามก่อนบุคคล
    ที่มาบุกรุกพื้นที่สาธารณะอยากใหดำเนินการต่อ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 มีคนบุกรุกพื ้นที่
    สาธารณะเยอะ เจ้าของพื้นที่พูดเองเลยว่าถ้ามาตรวจสอบหรือรางวัดก็คงได้พื้นที่คืน    
    แต่ตอนนี้ไม่มีการตรวจสอบ และในส่วนของร่องระบายน้ำอยากใหงานป้องกันและ
    บรรเทาสาธารณภัยนำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ไปฉีดชะล้างร ่องระบายน้ำ                   
    เพ่ือป้องกันน้ำท่วมขังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเราต้องรีบดำเนินการ ผมก็ขออนุญาต
    นำเรียนเบื้องต้นเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายสุข มานาง   - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯ 

นายเสวี สีดาแก้ว  - กระผมนายเสวี สีดาแก้ว ส.อบต. หมู่ที่ 6 บ้านหนองตอกเก้ีย 
ส.อบต. หมู่ที่ 6   ป่าสาธารณะช่วงฤดูแล้งมีคนไปบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าอยากได้ป้าย จำนวน 3 ป้าย 
    ห้ามตัดไม้ทำลายป่าสาธารณะประโยชน์ หมูที่ 5 หมู่ที่ 6 รวม 153 ไร่ ป้องกันไม่ให้
    ตัดไม้ทำลายป่าครับ ขอบคุณครับ 
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นายสุข มานาง   - เชิญคณะผู้บริหารตอบคำถามท่านสมาชิกสภาฯครับ  
ประธานสภาฯ 

นายสุชาติ ซ้ายสุข  - เรียนประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ท่านเลขานุการ
รองนายก อบต.   สภาฯ ท่านรองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วม
    ประชุมทุกท่าน สำหรับคำถามท่านสักโชติ  สินธร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล 
    หมู่ที ่10 บ้านโนนสะอาด จะให้กองช่างดำเนินการให้ ในส่วนของรถกู้ชีพผมก็อยากได้
    เหมือนกันยังไงก็ต้องปรึกษากับท่านนายกอีกที  ในส่วนของเรื่องรถบรรทุกขยะให้             
    ท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ ขอบคุณครับ 

นางปริญดา  สิงห์มี  - เรียนประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส คณะผู้บริหาร 
เลขานุการสภาฯ   ท่านรองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม                
    ทุกท่าน ดิฉันขอตอบภาพรวมที่ทุกท่านถามมาหลายๆเรื่องเกี่ยวกับบล็อกคอนเวิร์ส
    ดิฉันไปอบรมอยู่สถาบันดิฉันก็ได้รับข่าวร้ายมีคนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตก็ได้โทรศัพท์
    ติดต่อท่านายกและกองช่างตลอดและได้กำชับเรื่องความปลอดภัยเป็นอำนาจหน้าที่  
    เราไม่ว่าจะเป็นเรื่องถนนในฐานอำนาจหน้าที่มีอะไรบ้างไม่ว่าจะงานกองช่าง และการ
    กำหนด TOR เรื่องการก่อสร้างถนนเราต้องหาจุดบอดถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาองค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่นผิดเต็มๆ เพราะดิฉันได้กำชับเรื่องนี้เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นการ
    ประชุมประจำเดือนหรือการประชุมตามกองก็ได้กำชับเรื่องความปลอดภัยและความ
    เดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ในเรื่องของรถบรรทุกขยะดิฉันก็อึดอัดใจไม่น้อยไปกว่า
    พวกท่าน เรา e –bidding ถ้าเกิน 1 ล้านบาทขึ้นไปเรียก  e –bidding ครั้งที่แล้ว 
    ท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นคนเปิดซอง ทีนี่ไม่เข้าเงื่อนไขก็เลยประกาศ 
    ยกเลิกระเบียบพัสดุกล่าวไว้ว่าหาก e –bidding 2 ครั้งไม่เป็นผลให้อาจจะใช้ว ิธี
    คัดเลือกได้โดยอำนาจของท่านนายก ตอนนี้กำลังพิจารณาอยู่ว่าเราจะใช้วิธีคัดเลือก
    อยู่ในขั้นตอนร่าง TOR ประมาณ 12 หน้า เป็นความละเอียดทำไมต้องพิจารณา 
    อย่างละเอียดถ้า TOR ไปเข้าข้างบริษัทใดบริษัทหนึ่งคนกำหนด TOR ถึงขั้นติดคุก      
    เรื่องท่ีจะเกิดกับเจ้าหน้าที่และเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ และพิจารณาให้ตรวจสอบพัสดุก็จะ
    เสนอมาให้ท่านนายกพิจารณาว่าจะใช้วิธีคัดเลือกหรือไม่ และไม่เอื ้อประโยชน์กับ
    บริษ ัทใดบร ิษ ัทหนึ ่ งตรงนี ้ เป ็นว ัตถ ุประสงค์ท ี ่สำค ัญก็ต ้องเห ็นใจเจ ้าหน ้าที่                              
    ที่กำหนด TOR หัวหน้าสำนักปลัดเป็นประธาน และกำลังให้พัสดุตรวจสอบที่ท่านพูด
    มาใช่ทุกเรื ่องเลยไม่ได้ปฏิเสธรถขยะที่ซ่อมแซมอยู่คือลำบากใจมากเพราะราคาสูง
    แทนที่จะนำไปทำประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างอื่นเรายิ่งเป็นข้าราชการเรายิ่ง
    ต้องคิดเรามีความจำเป็นต้องซ่อมแซมไปก่อน เราก็เห็นใจพวกท่านเหมือนกันเพราะ
    การเรียกร้องของประชาชนมีเยอะมากตรงนี้ก็เข้าใจในส่วนของคณะผู้บริหาร และท่าน
    สมาชิกสภาฯ อะไรที่เราทำได้เราก็จะทำให้ดิฉันก็พยายามบอกเจ้าหน้าที่ทุกกอง
    โดยเฉพาะเรื ่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่ารอ แม้แต่การคุยกันในที่
    ประชุมสภาฯ นี่คือสิ่งที่ประชาชนต้องการเป็นเสียงสะท้อนมาจากประชาชนไม่ต้องรอ
    หนังสือมาทีหลังก็ได้เพื่อเป็นหลักฐานด้วยความรวดเร็ว บันทึกรายงานประจำเดือน               
    มีทุกครั้ง ดิฉันจะพูดคำนี้เป็นประจำท่านนายกท่านรองนายกจะรู้ดีเราไม่เคยนิ่งนอนใจ
    เรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ขออนุญาตพูดภาพรวมเรื่องพื้นที่สาธารณะ 
    ดิฉันมองทางเดียวกันกับท่านสิทธิ์ธเนศ สุดสะอาด ถ้าเราไม่ดำเนินการก็ไม่ คืนพื้นที่
    สาธารณะ คือจิตสำนึกของคนสอนกันยากมากจิตสำนึกคนไม่มีและไม่ได้เป็นแค่ตำบล
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    หนองน้ำใส ตรงนี้เป็นฐานอำนาจหน้าที่เราฝากนิติกร และกองช่างออกไปช่วยดูด้วยกัน 
    ตรงนี ้ก ็ขออนุญาตนำเรียนในส่วนของภาพรวม ขอให้ห ัวหน้าสำนักปลัดชี้ แจง                  
    เพ่ิมเติมค่ะ ขอบคุณค่ะ   

นางคนึงรักษ์  สุขสนิท  - เรียนประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส คณะผู้บริหาร 
หัวหน้าสำนักปลัด  ท่านเลขานุการสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วม
    ประชุมทุกท่าน ขออนุญาตเพิ่มเติมในส่วนของที่ท่านสมาชิกสภาได้สอบถามมาไม่ว่าจะ
    เป็นท่านสักโชติ สินธร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10 ท่านอาดุล ชาตา               
    สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12 ท่านสิทธิ์ธเนศ สุดสะอาด  สมาชิกองค์การ
    บริหารส่วนตำบล หมูที่ 3 ในประเด็นเรื่องรถบรรทุกขยะ ประเด็นแรก ที่ เราซ ่อมแซม
    รถขยะเพื ่อให้ใช้งานได้เราซ่อมแซมไปใน ราคา 89 ,000 บาท ราคา ตอนแรก                      
    120,000 บาท นักว ิชาการพัสดุย ังไม่ต ่อรองราคา ซึ่ งในส่วนของการจ ัดซื้อ                            
    จัดจ ้างรถบรรทุกขยะตามระเบียบพัสดุ  เราจะไม่สามารถซื ้อรถมือสองได้ ถึง                        
    เราซ่อมแซมในราคา 120,000 บาท ก็ไม่สามารถนำไปซื้อรถมือสองได้ และในส่วน
    ของกระบวนการดำเน ินการจัดซ ื ้อจ ัดจ ้างรถบรรทุกขยะก็ขออนุญาตอธ ิบาย                            
    รายละเอียดเพ่ิมเติมเพราะว่าก็ห่วงใยท่านสมาชิกสภาฯ ประชาชนก็จะสอบถามท่านมา
    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใสได้ใช้ e – bidding 2 ครั้ง ซึ่งไม่ผ่านซึ่งท่านปลัด
    องค์การบริหารส่วนตำบล ได้อธิบายไปแล้วระเบียบข้อกฎหมายบางอย่างไม่สามารถ             
    ที่จะควบคุมได้อย่างที่ยกเลิกไปล้าสุดไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ เมื่อ e –bidding ไม่ผ่าน 2 ครั้ง                    
    เราก็จะใช้ในส่วนของวิธีการคัดเลือกซึ่งวิธีการจะเป็นท่านนายกพิจารณาว่าจะใช้วิธีนี้
    หรือไม่ถ้าไม่ใช้ก็จะตกไปไม่สามารถซื้อรถบรรทุกขยะได้ ตอนนี้ขึ้นอยู่กับท่านนายก
    องค์การบริหารส่วนตำบลถ้าพิจารณาการคัดเลือกแล้วท่านนายกก็จะแจ้งสั ่งการ               
    สำนักปลัดซึ่งเป็นสายงานชั้นต้นในการจัดซื้อรถบรรทุกขยะให้ดำเนินการตอนนี้อยู่ใน
    ขั้นตอนการตรวจสอบรายละเอียด TOR ซึ่งจะเป็นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในส่วน
    ของกองคลังเป็นขบวนการจัดหามีบางประเด็นที่เป็นระเบียบใหม่ที่จะต้องทำให้ถูกต้อง
    ตามระเบียบเพื่อที่จะได้รถบรรทุกขยะที่มีคุณภาพตรงตามที่ระเบียบกำหนดเมื่อ TOR 
    เสร็จเรียบร้อยในส่วนของขบวนการจัดซื้อจัดจ้างก็จะเป็นในส่วนของวิธีการคัดเลือกจะ
    เป็นการเชิญจะไม่เป็นการประกาศอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะเป็นการเชิญบริษัทผู้รับเหมา 
    ผู ้ว ่าจ้างมาประมูลที ่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใสอย่างน้อย 3 บริษัท               
    วิธีคัดเลือกก็จะง่ายขึ้นเราจะเชิญบริษัทที่ผ่านคุณสมบัติเข้ามายื่นประมูลเเข่ง ถ้าว่ามี
    บริษัทเข้ามาเราก็ยื ่นดำเนินการได้ประมาณ 1 เดือน เมื ่อจัดซื ้อจัดจ้างผ่านก็จะ                       
    เป็นบริษัทผู้รับเหมาจะต้องส่งของภายใน 120 วัน ก็คือ 4 เดือน เราต้องเร่งรีบ                   
    กับระยะเวลาจะสิ้นปีงบประมาณเราก็ไม่สามารถรับปากได้บางอย่างเราไม่สามารถ
    ควบคุมได้เพราะด้วยระเบียบข้อกฎหมายเรายื่นผู้ประกอบการมาเราก็ไม่ทราบว่า
    บริษัทที่เราเชิญมาเขาจะมาหรือไม่ตรงนี้ก็จะเป็นกระบวนการ ในส่วนของการแต่งตั้ง
    คณะกรรมการเราเชิญคณะกรรมการมาจากข้างนอกมาเป็นคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็น
    อาจารย์จากวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้แม้แต่ในส่วนของ
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเจอรอบแรกปัญหา e –bidding ที่มีการอุทธรณ์
    ไม่ขอเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกับเราเลยจะเป็นในส่วนของข้าราชการ เจ้าหน้าที่  
    ที่ดูแลเรื่องนี้ ตรงนี้ก็ฝากแจ้งเรียนให้ท่านทราบในส่วนของคณะกรรมการทุกคนก็ทำ
    เต็มที่ให้ดีท ี่สุดแต่ก็ด้วยบางอย่างไม่สามารถควบคุมได้ก็มีผู ้ไม่ผ่านการประเมิน                       
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    คุณสมบัติเราก็ไม่สามารถไปควบคุมได้ในส่วนนี้ ในส่วนของประเด็นที่ท่านสิทธิ์ธเนศ 
    สุดสะอาด สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมูที่ 3 เรื่องการเป่าล้างร่องระบายน้ำ             
    จะอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดก็จะได้แจ้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    ได้ดำเนินให้ก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูฝนเพื่อชะล้างร่องระบายน้ำ และท่านเสวี สีดาแก้ว 
    สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6 เรื่องทำป้ายห้ามตัดไม้ทำลายป่าจะได้แจ้ง    
    ในส่วนของงานสาธารณสุขผู้รับผิดชอบโดยตรงตามที่ท่านสมาชิกองค์การบริหาร             
    ส่วนตำบลได้เสนอมาค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายศุภชัย อุทัยดา  - เรียนท่านประธานสภาฯ นายกองค์การบริส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการสมาชิก 
รองปลัด อบต.   สภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในฐานะที่ผมได้รักษาการกองคลังเรื่อง
    รถบรรทุกขยะผมตามทุกวันแต่มันยังไม่เข้าสู่กระบวนการของงานกองคลังต้องชี้แจง 
    ให้ฟังก่อนตอนนี้อยู่ในขั้นตอนทำร่าง TOR เพราะตอนที่ผมเป็นประธานพิจารณาผล 
    มันสิ้นสุดตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ ช่วงนี้อยู่ในขั้นตอนการทำร่าง TOR ซึ่งครั้งนี้เป็น             
    ครั้งที่ 3 ผมก็ถามพัสดุทุกวันใช้ระยะเวลา 2 เดือนแล้วในการทำร่าง TOR มีกฎหมาย
    เพิ่มมาใหม่เพื่อใหรัดกุมเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้แต่การทำร่าง TOR ก็สำคัญเพราะ              
    ถ้าผิดพลาดมาไปล็อคสเปคเหมือนท่านปลัดกล่าวไว้จะเข้าข้างใดข้างหนึ่งก็เกิดปัญหา 
    ผมก็ควบคุมไม่ได้ถ้าเข้าสู่หน้างานกองคลังผมบอกได้เลยว่าผมไม่มีทางที่จะปล่อยให้
    เรื่องพวกนี้ล้าช้าได้เพราะระยะเวลาในการทำครั้งที่ 3 เป็นการคัดเลือกวิธีที่ง่ายกว่าแต่
    ปัจจัยภายนอกควบคุมไม่ได้ตรงนี้ก็รับปากไม่ได้เหมือนท่านหัวหน้าสำนักปลัดกล่าวไว้
    ก็อยากชี้แจงให้ฟังว่าไม่มีใครนิ่งนอนใจเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างรถบรรทุกขยะที่อ่ืนเขาก็มี
    ปัญหาเหมือนกันบางที่ก็ซื้อไม่ได้ แต่เมื่อผ่านขั้นตอนพวกนั้นไปก็สามารถดำเนินการได้
    ก็อยากให้เข้าใจว่าพวกผมอยู ่ที ่นี ่ก็ไม่ได้นิ ่งนอนใจงบประมาณทุกบาททุกสตางค์                   
    ต้องคุ้มค่าที่สุด ในส่วนของรถขยะที่ซ่อมไป 89,000 บาท กลุ้มใจมาก แต่ไม่สามารถ  
    ที่จะซื้อรถมือสองได้ถ้าซื้อได้คงซื้อแล้ว ถ้าการบริจาคได้ ถ้าใครจะบริจาครถมือสอง            
    ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับได้เลย ถ้ามีคนมีจิตศรัทธาบริจาครถมือสองมาให้
                    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็ขออนุญาตนำเรียนชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายปิยวัฒน์ พรนรากุล  - เรียนท่านประธานสภาฯ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ                  
ผอ.กองช่าง   สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับกองช่างก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ
    เหมือนกัน ประเด็นของหมูที่ 10 ได้ทราบปัญหาต้องมีอะไรมาป้องกันเพราะตอนนั้น
    ยังไม่เสร็จตอนนี้เสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ตรวจรับงานแต่เนื่องจากว่าเป็นครุภัณฑ์ก็จะหา
    อะไรเพื่อไปป้องกันซึ่งได้ดำเนินการอยู่ต้องรอสักระยะหนึ่ง ประเด็นหมู่ที่ 3 เรื่องฝาปิด
    รางระบายน้ำที่ชำรุดทางกองช่างได้มอบหมายให้นายช่างโยธาอาวุโสสำรวจและได้
    ดำเนินการทุกเรื่องที่ได้รับคำร้องแต่ก็ยังล้าช้าสืบเนื่องมาจากท่านนายกได้มีหนังสือ
    มอบหมายสั่งการให้กองช่างสำรวจเพื่อจ่ายขาดเงินสะสมเราก็เลยต้องเร่งตรงนี้ก่อน
    เพื่อที่จะสำรวจแต่ในเรื่องที่ได้รับคำร้องมาก็จะรีบดำเนินการให้เพราะจะได้ช่วยเหลือ
    ให้รวดเร็วยิ่งขึ้นก็คงจะได้ดูให้ทั่วถึงต่อไปทุกอย่างได้ดำเนินการสั่งแล้ว สำหรับกองช่าง
    ขออนุญาตชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายสิทธิ์ธเนศ  สุดสะอาด - กระผมนายสิทธิ์ธเนศ  สุดสะอาด ส.อบต. หมู่ที่ 3 บ้านแคนใต้ 
ส.อบต. หมู่ที่ 3   พอดีมีเรื ่องจะเสนอในส่วนของเรื่องกองช่าง ถ้าช้ามากเราเปิดกรอบรับให้มี 2 คน                    
    เลยได้หรือไม่คือจะได้รู้ใครทำงานช้าจะได้รู้ใครเป็นทองใครเป็นตะกั่ว อีกประเด็นเส้น
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    โคกป่าช้าเชื่อม หมู่ที่ 6 ตอนนี้มีคนเอาขยะไปทิ้งตรงนั้น ผมต้องการป้ายห้ามทิ้งขยะ
    ตรงนั้นเป็นที่ทิ้งขยะไปแล้ว ผมก็มีเรื่องนำเรียนเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายสักโชติ  สินธร           - กระผมนายสักโชติ  สินธร ส.อบต. หมู่ที ่10 บ้านโนนสะอาด  
ส.อบต. หมู่ที่ 10  เรื่องที่ผมจะถามต่อไปนี้คือเรื่องถนนบุกเบิกขอสอบถามไปถึงกองช่างไปสำรวจแล้ว
    อยากทราบถึงขั้นตอนถึงไหนแล้วเส้นไปมูลนิธิเพราะใกล้ถึงฤดูฝนแล้วถ้าฝนตกน้ำท่วม
    เหมือนเดิมไปไม่ได้ช่วยดำเนินการช่วงฤดูแล้งได้หรือไม่ถึงขั้นตอนไหนแล้ว ถ้ามีนายช่าง 
    2 คน ก็ดีใจมากจะได้มาช่วยกันทำงานท่านไปสำรวจนานแล้วอยากทราบความคืบหน้า
    ว่าไปถึงไหนจะเอาดินไปลงหรือหินคลุกไปลงแล้วแต่ท่านพิจารณา อีกประเด็นอยากให้
    ไปสำรวจจุดคอสะพานถ้าไม่ทำจะเป็นอุบัติเหตุซ้ำรอยความสูญเสียเยียวยาด้วยเงินได้
    แต่ทางจิตใจเยียวยาไม่ได้เป็นผลกระทบจากการประมาททุกคนก็มีส่วนทำให้เกิด
    อุบัติเหตุผมก็คนหนึ่งที่จะต้องรับผิดชอบแต่ต้องเอาอดีตมาแก้ไขให้มันดีขึ้นป้องกันไว้
    ดีกว่าเกิดอุบัติเหตุซ้ำขึ้นมาอีก คนดีเขาชอบแก้ไข คนจังไรชอบแก้ตัวครับ ขอบคุณครับ 

นายสุข มานาง   - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯ 

นายเสวี สีดาแก้ว  - กระผมนายเสวี สีดาแก้ว ส.อบต. หมู่ที่ 6 บ้านหนองตอกเก้ีย 
ส.อบต. หมู่ที่ 6   สำหรับ หมูที่ 6 ฝายน้ำล้นผมเคยเสนอแล้วฝายน้ำล้นที่พังเสียหาย ยังไม่เห็นใคร
    ออกไปสำรวจเลย เพราะฉะนั้น ฝากคณะผู้บริหารด้วยทางออกไปลานอ้อยพังแตกหัก
    ชาวบ้านกลัวจะไม่ได้ซ่อมแซมกลัวจะพังไปมากกว่านี้ ขอให้ผู้รับผิดชอบออกไปสำรวจ
    ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นางปริญดา  สิงห์มี  - เรียนประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส คณะผู้บริหาร 
เลขานุการสภาฯ   ท่านรองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม                
    ทุกท่าน ในฐานะเลขานุการสภาฯ ขออนุญาตเตือนท่านสมาชิกสภาฯ ในหมวดที่ 9 
    เรื่องการรักษาระเบียบความสงบเรียบร้อยในข้อ 118 ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นห้ามผู้ใด
    กระทำการดังต่อไปนี้  
    (1) ใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพกล่าวคำหยาบคายเสียดสีหรือใส่ร้าย ขออนุญาตให้รักษา
    กฎเกณฑ์กติกาตรงนี้ร่วมกันค่ะ 

นางคนึงรักษ์  สุขสนิท  - เรียนประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส คณะผู้บริหาร 
หัวหน้าสำนักปลัด  ท่านเลขานุการสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วม
    ประชุมทุกท่าน ขออนุญาตเพิ่มเติมตรงนี้ก็เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกสภาฯ สืบเนื่อง
    จากการทำเสาปักเขตโนนเสือเขี้ยวตรงนี้เกี่ยวเนื่องกับงานสำนักปลัดเรื่องแผนพัฒนา
    ท้องถิ่น กองช่างต้องทำบันทึกเข้ามาเพิ่มเติมเรื่องแผนซึ่งกระบวนการถ้าเป็นนโยบาย              
    ของผู ้บริหารต้องผ่าคณะกรรมการ 2 ชุด นำเข้าที ่ประชุมสภาต้องใช้ระยะเวลา                  
    ในส่วนของกระบวนการเพิ ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ ่นตรงนี ้พอสมควร  ถ้าเพิ ่มเติม                    
    แผนพัฒนาท้องถิ่นด้วยนโยบายของรัฐบาลจะเพิ่มเติมเร็ว ต่อเนื่องเกี่ยวกับการจัดทำ
    งบร่างงบประมาณข้อบัญญัติ 2568 ซึ่งต้องทำให้แล้วเสร็จภายในวันที่                
   15 สิงหาคม ของทุกปี แต่ในส่วนของขบวนการในการทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
   ประมาณเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม ผู้รับผิดชอบงานแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องเริ่ม               
   ทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วก็เลยอยากประชาสัมพันธ์ไปยังท่านสมาชิกสภาทุกท่าน 
   เผื่อท่านไปสำรวจแผนปีงบประมาณ 2566-2570 แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติม 
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   โครงการก่อสร้างต่างๆหรือโครงการอะไรที่ไม่มีอยู่ในแผนแล้วท่านต้องการจะ                       
   ดำเนินการบางทีระยะเวลาในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นทำไว้ตั้งแต่ 4 - 5 ปีที่แล้ว  
   ปัญหาอาจเกิดขึ้นใหม่เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนให้ทันถ่วงท ี               
   จะมีโครงการที่ไม่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นก็รบกวนท่านไปตรวจสอบแผนถ้ามีโครงการ 
   ไหนที่อยากจะทำในปีงบประมาณ 2568 ให้ท่านทำหนังสือขอเข้ามาเพ่ิมเติม                       
   แผนพัฒนาท้องถิ่นภายในสิ้นเดือนเมษายน 2567 เพราะในส่วนของงานแผนพัฒนา 
   ท ้องถ ิ ่นก ็ต ้องใช ้ขบวนการในการเพ ิ ่ ม เต ิมแผนพ ัฒนาท ้องถ ิ ่นก ับร ่ างข ้อบ ัญญ ัติ                            
    งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 ให้ทำเรื ่องเสนอมาที่งานเเผนพัฒนาท้องถิ่น 
    สำนักปลัด ภายในสิ้นเดือน เมษายน 2567 ขอบคุณค่ะ 

นายไพโรจน์  บุษบา  - กระผมนายไพโรจน์ บุษบา ส.อบต. หมู่ที่ 11 บ้านโนนสวรรค์  
ส.อบต. หมู่ที่ 11  ฝากคณะผู้บริหารไปสำรวจถนนคอนกรีตจากเส้นทางไปวัดช่วงน้ำเซาะทรายถ้าช่วงฤดู
    ฝนรถจะวิ่งไม่ได้ และอีกประเด็น หมู่ที่ 11 ขอ 1 ป้าย ป้ายห้ามทิ้งขยะมีคนเอาขยะ 
    มีประชาชนไปทิ้งเส้นทางเข้าหมูบ้านครับ ขอบคุณครับ 

นายสุข มานาง   - สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม   - ไม่มี  

นายสุข มานาง   - ถ้าไม่มีขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภาฯ   ขอปิดประชุมครับ 
 

ปิดประชุม  เวลา ๑1.55 น. 
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             ลงชื่อ                                          ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                                                      (นางปริญดา     สิงห์มี) 
                                                  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

         เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส 
 

 
 

            ลงชื่อ                                        ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                   (นายสุข         มานาง) 
                                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส 

 
 
 
 

ลงชื่อ                                ผู้ตรวจรายงานการประชุม    ลงชื่อ                              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        (นายสิทธิ์ธเนศ  สุดสะอาด)                                              (นายอาดุล  ชาตา) 
             สมาชิกอบต. หมู่ 3               สมาชิกอบต. หมู่ ๑๒ 
 
 

ลงชื่อ                                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            (นายสักโชติ   สินธร) 
            สมาชิกอบต. หมู่ ๑๐ 
 
 
 


